

Số: 637/KLTr-TCMT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016

KẾT LUẬN THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đối với: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1295/QĐ-TCMT ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc thanh tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Môi trường kết luận như sau:

1. Tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Công ty) có địa chỉ tại Khu Công nghiệp (KCN) Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang là chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quang Châu; hoạt động từ năm 2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400349624 chứng nhận lần đầu ngày 06 tháng 4 năm 2005, chứng nhận thay đổi lần thứ 05 ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang. KCN Quang Châu có tổng diện tích đất theo quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng là 426 ha (trong đó diện tích đất công nghiệp 275,69 ha hiện đã cho thuê 75,4 ha). Hiện tại, KCN đã có 14 dự án được cấp phép đầu tư, trong đó: 13 dự án đang hoạt động và 01 dự án đang tạm dừng hoạt động. Lượng nước sử dụng của toàn KCN khoảng 1.000 m³/ngày.đêm do Công ty tự khai thác và cung cấp cho các đơn vị trong KCN từ nguồn nước mặt.

Công ty đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Quang Châu" tại xã Quang Châu, Vân Trung, Hoàng Ninh và thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2524/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2009. Theo báo cáo của Công ty, hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 3.000 m³/ngày.đêm được nhận bàn giao từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang từ ngày 06 tháng 4 năm 2015, Công ty đã lập hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xin xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho Dự án; Công ty không có Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, tuy nhiên đã có báo cáo tình hình phát sinh và quản lý CTNH gửi cơ quan chức năng; đã thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ nhưng chưa đầy đủ theo nội dung báo cáo ĐTM được phê duyệt, cụ thể: Thiếu vị trí giám sát đối với môi trường đất và không khí xung quanh; Công ty đã có Giấy phép khai thác nước mặt số 518/QĐ-TNMT ngày 16 tháng 3

năm 2009. Theo báo cáo, hiện Công ty đang lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

Trong quá trình hoạt động, Công ty phát sinh các loại chất thải và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sau:

- *Đối với nước thải*: Theo báo cáo, lượng nước thải phát sinh tại KCN Quang Châu khoảng 520 m³/ngày.đêm được thu gom, xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN có công suất 3.000 m³/ngày.đêm trước khi xả ra kênh Quang Biểu. Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý là QCVN 40: 2011/BTNMT, Cột A.

- *Đối với khí và bụi thải*: Khí thải phát sinh tại các cơ sở do các cơ sở tự xử lý.

- *Đối với chất thải rắn thông thường*: Chất thải rắn thông thường phát sinh tại các cơ sở trong KCN được các cơ sở tự quản lý và hợp đồng với các đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý.

- *Đối với chất thải nguy hại (CTNH)* Công ty báo cáo chỉ phát sinh bóng đèn huỳnh quang thải, tuy nhiên thực tế kiểm tra Công ty phát sinh nhiều loại CTNH cụ thể như sau: bao bì mềm thải nhiễm thành phần nguy hại, bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm thành phần nguy hại, chai lọ đựng hóa chất thải, hóa chất thải phòng thí nghiệm, găng tay dính dầu,... chưa được Công ty đăng ký để quản lý theo quy định. Theo báo cáo, các thùng đựng hóa chất thải bằng nhựa (phát sinh tại nhà máy xử lý nước cấp kể từ khi hoạt động từ năm 2008) được Công ty chuyển giao lại cho nhà cung cấp là không đúng quy định về bảo vệ môi trường. Đề nghị Công ty rà soát khối lượng bao bì thải đựng hóa chất đã chuyển lại cho nhà cung cấp từ năm 2014. Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã bố trí 02 khu vực lưu giữ CTNH tại 02 nhà máy xử lý nước thải và nước cấp và thực hiện lưu giữ một số loại CTNH phát sinh gồm: Găng tay dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, bao bì mềm thải và hóa chất thải (KMnO₄ và NaHSO₃), tuy nhiên Công ty không thu gom triệt để các loại hóa chất thải phòng thí nghiệm và chai, lọ đựng hóa chất thải, bao bì nhựa thải dính hóa chất vào khu vực lưu giữ tạm thời CTNH (hiện vẫn đang để trong 01 thùng xốp tại phòng thí nghiệm). Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hùng Hưng Môi trường Xanh ngày 15 tháng 7 năm 2015 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH nhưng chưa thực hiện chuyển giao bất kỳ loại CTNH nào cho đơn vị có chức năng kể từ khi hoạt động.

- *Kết quả đo đạc và phân tích mẫu môi trường*:

+ Kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải sau HTXL nước thải tập trung của Công ty trước khi xả ra môi trường (mẫu lấy ngày 13/10/2015), so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) với K_q = 0,9 và K_f = 1,0; cho thấy thông số coliform = 4300 (vi khuẩn/100ml) vượt 1,4 lần, các thông số còn lại đều đạt tiêu chuẩn cho phép.

2. Nhận xét và kết luận

2.1. *Về tình hình thực hiện các hồ sơ thủ tục về môi trường*: Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quang Châu” đã được Bộ Tài nguyên và Môi

trường phê duyệt; đã lập hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xin xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho Dự án; Công ty không có Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, tuy nhiên đã có báo cáo tình hình phát sinh và quản lý CTNH gửi cơ quan chức năng; đã thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ nhưng chưa đầy đủ theo nội dung báo cáo ĐTM được phê duyệt; Công ty đã có Giấy phép khai thác nước mặt số 518/QĐ-TNMT. Theo báo cáo, hiện Công ty đang lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

2.2. Về tình hình quản lý và xử lý chất thải, bảo vệ môi trường: Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 3.000 m³/ngày.đêm; Công ty đã bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại nhưng không thu gom triệt để, nhiều loại CTNH chưa được đăng ký để quản lý theo quy định; các thùng đựng hóa chất bằng nhựa được Công ty chuyển giao lại cho nhà cung cấp là không đúng quy định về bảo vệ môi trường. Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hùng Hưng Môi trường Xanh ngày 15 tháng 7 năm 2015 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH nhưng chưa thực hiện chuyển giao bất kỳ loại CTNH nào cho đơn vị có chức năng kể từ khi hoạt động.

2.3. Các vi phạm và tồn tại:

Chuyển giao, cho, bán dưới 120 kg chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc dưới 600 kg đối với chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại khác; quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 12 Nghị định 179/NĐ-CP.

Ngoài ra, Công ty còn tồn tại về bảo vệ môi trường, gồm: Không đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định; không chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có Giấy phép quản lý chất thải nguy hại quá 12 tháng kể từ ngày phát sinh chất thải nguy hại để vận chuyển, xử lý, tiêu hủy theo quy định; không thu gom triệt để CTNH (hóa chất, chai lọ thải phòng thí nghiệm) về khu vực lưu giữ tạm thời CTNH; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 2 lần trong trường hợp lưu lượng xả thải từ 400 m³/ngày.đêm đến dưới 600 m³/ngày.đêm; không có Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Sau khi được hướng dẫn, Công ty đã cam kết khắc phục những tồn tại nêu trên.

3. Biện pháp xử lý

3.1. Xử phạt vi phạm hành chính: Căn cứ vào các vi phạm nêu trên, Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty với hình thức xử phạt chính là phạt tiền 20.000.000 đồng (có Quyết định xử phạt kèm theo).

3.2. Các yêu cầu và biện pháp xử lý khác:

- Biện pháp khắc phục hậu quả cho hành vi vi phạm: Buộc Công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện đúng việc chuyển giao chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định;

- Trong quá trình hoạt động, Công ty phải: Rà soát, cải tạo công trình xử

lý nước thải, đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường; thực hiện đúng quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định; thực hiện đúng quy định về quản lý CTNH và chương trình giám sát môi trường định kỳ, kê khai và nộp phí xử lý nước thải theo quy định.

- Sau khi đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm và tồn tại, Công ty phải báo cáo về Tổng cục Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 để kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.

Nơi nhận:

- Cty Cp KCN Sài Gòn - Bắc Giang (để thực hiện);
- UBND tỉnh Bắc Giang (để phối hợp);
- Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang;
- Lưu VT, KSMT, (Qn.15).

